



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี A

(วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020)

**พี่น้องที่รัก** การทดลองเป็นองค์ประกอบถาวรอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เป็นบางสิ่งที่คุณต้องผ่าน แม้แต่พระเยซูเจ้า อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าใครจะมีมากหรือน้อยกว่ากัน หนักหรือเบากว่ากันเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณหรือความเข้มข้นของการทดลองที่เราแต่ละคนได้รับ แต่อยู่ที่การเข้าใจความหมายและท่าทีของเราในการเผชิญหน้ากับมันต่างหาก

การทดลองของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนและพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรสุดที่รัก ผู้ซึ่งเราต้องเชื่อฟัง (เทียบ มธ 3:17) จากนั้น พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อทดลองความพร้อมสำหรับพันธกิจที่ทรงได้รับมอบหมาย ผู้ที่ทำการทดลองครั้งนี้ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็นปีศาจ การอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนเดียวโดยปราศจากอาหารเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน ทำให้พระเยซูเจ้าทรงหิวและอ่อนเพลียจนแทบจะไม่มีแรงทำอะไรได้เลย เวลานี้แหละเป็นเวลาที่เป็นปีศาจเริ่มทำงาน มันทดลองพระองค์สามอย่าง

ปีศาจเริ่มด้วยการทูลพระเยซูเจ้าว่า **“ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิด”** (มธ 4:3) ข้อเสนอนี้มีนัยว่า ในฐานะบุตรพระเจ้า พระองค์ทรงมีอำนาจเสมอภาคกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ? ทำไมพระองค์จึงไม่ทรงใช้มันเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองเป็นพระบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าละ? การทดลองของเรามักจะมาในรูปแบบสิ่งดีๆ เสมอ ปรกติแล้วเราจะไม่เลือกสิ่งชั่วร้าย นอกจากเราจะมองเห็นผลประโยชน์ดีๆ ที่เราจะได้รับจากสิ่งนั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปีศาจทดลองพระเยซูเจ้าโดยเสนอให้พระองค์ทำสิ่งที่คุณเห็นว่าน่าจะช่วยส่งเสริมพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธข้อเสนองานแรกของปีศาจด้วยการตอบว่า **“มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น”** (มธ 4:4) ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีหรือการลิ้มรสทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ แต่มาจากการดำเนินตามวิถีทางและพระประสงค์ของพระเจ้าที่ได้รับการเผยแสดงผ่านทางพระเยซูเจ้าต่างหาก ยิ่งกว่านั้น สำหรับพระเยซูเจ้า การเปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดความไว้วางใจในการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้า ผู้ทรงเห็นและรู้ความต้องการทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตและพันธกิจของพระองค์

ต่อมาปีศาจอุ้มพระเยซูเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มและวางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารพร้อมกับท้าทายพระองค์ว่า **“ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด”** (มธ 4:6) พระเยซูเจ้าได้ทรงแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าด้วยการไม่เปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นขนมปัง เวลานี้เป็นโอกาสดีที่พระองค์จะทรงพิสูจน์ความไว้วางใจดังกล่าวนี้ ผลที่

ตามมาจากข้อเสนอที่สองนี้คือ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้พระบุตรของพระองค์ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอน ปีศาจอ้างพระคัมภีร์อย่างชาญฉลาดว่า **“พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้อภัยพญานาคไว้ มิให้กระทบหิน”** (มธ 4:6) จริงอยู่ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะดูแลเอาใจใส่เรา แต่พระองค์ไม่ทรงเคยสัญญาว่าจะดูแลเรา ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดๆ ที่ไร้เหตุผล จำไว้เสมอว่า **“พระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่คนที่ดูแลเอาใจใส่ตนเอง”** ยิ่งกว่านั้น ถ้าพระเยซูเจ้าทรงกระโดดลงไปและปลอดภัยอย่างปาฏิหาริย์ ทุกคนจะรู้ว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าและจะเชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าไม่ทรงหลงกลปีศาจ และทรงอ้างพระคัมภีร์ตอบกลับว่า **“อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย”** (มธ 4:7)

หลังจากที่ข้อเสนอสองข้อแรกล้มเหลว ปีศาจนำพระเยซูเจ้าขึ้นไปบนยอดเขาสูงและชี้ให้พระองค์เห็นอาณาจักรทั้งหมดบนโลกนี้ พร้อมกับทูลพระองค์อย่างโอหังว่า **“เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา”** (มธ 4:9) ครั้งนี้ปีศาจบอกพระเยซูเจ้าเป็นนัยๆ ว่า การนำอาณาจักรทั้งหมดบนโลกนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้า เป็นพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ไม่ใช่หรือ? เวลานี้โอกาสทองของพระองค์มาถึงแล้ว แน่نون นี่เป็นข้อต่อรองที่เป็นไปไม่ได้และเหลวไหลสิ้นดี ถ้าทั้งโลกยอมสยบอยู่ใต้พระบาทของพระเยซูเจ้า แต่พระองค์ต้องสยบอยู่ใต้อำนาจของปีศาจอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงทรงปฏิเสธข้อเสนอที่สามนี้โดยสิ้นเชิงพร้อมกับชี้ให้เห็นสิ่งที่ปีศาจและสิ่งสร้างทุกชนิดต้องทำ นั่นคือ **“จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และจงรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”** (มธ 4:10)

**พี่น้องที่รัก** การทดลองของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้เป็นสัญลักษณ์การทดลองที่เราอาจประสบในชีวิตประจำวัน พระเยซูเจ้าทรงทวิชนมบังเพื่อเลี้ยงประชาชนถึงสองครั้ง แต่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนก่อนหันให้กลายเป็นชนมบังเพื่อตัวเอง พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะให้เครื่องหมายจากสวรรค์แก่ผู้ที่ต่อต้านพระองค์เพื่อพิสูจน์ที่มาที่แท้จริงของพระองค์ พระองค์ทรงบอกเพียงว่าการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์จะเป็นเครื่องหมายนั้น หลังจากพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่วิชนมบัง ประชาชนต้องการแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา แต่พระองค์เสด็จหนีไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตามลำพัง พระเยซูเจ้าทรงผ่านการทดลองทั้งสามอย่างและเอาชนะการทดลองที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพระองค์เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์ต้องจากโลกนี้ไป ในสวนเกทเสมนี ถ้าเป็นไปได้ พระองค์ทรงปรารถนาให้ด้วยแห่งความขมขื่นที่พระองค์ต้องดื่มผ่านพ้นไป แต่พระองค์ทรงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา วิถีทางของพระบิดาเป็นวิถีทางเดียวที่จะนำพระองค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร ในมิสซาวันนี้ ให้เราขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถชนะการทดลองที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละวัน ขอให้ศีลมหาสนิทที่เราจะรับเข้ามาในตัวเราเป็นพลังและความเข้มแข็งฝ่ายจิตสำหรับเราเพื่อเราจะสามารถก้าวเดินไปในหนทางที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดรเหมือนกับพระเยซูเจ้า

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**